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Góðan daginn, 
ég heiti Karolina Bielecka og ég bý á Djúpavogi. Mér finnst frábært hugmynd að hafa hundasvæði á 
Djúpavogi. Hér eru að búa margar hundar og alltaf um sumar koma Íslendingar með gæludýr. Það 
er stundum mjög erfitt að labba með hundana þegar eru svona margir ferðamenn í bænum.
Það er mjög mikilvægt fyrir hunda að hittast og leika með aðra hundana. Mig langar að sjá flott 
hundasvæði með girðingu og agility hindrunarbraut (sjá myndin). 
Ég vona að Heimastjórn Djúpavogs ræða málið mitt á næsta fundi.  
 
Bestu kveðjur, 
Karolina Bielecka
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